

สรุปมติและข้อสั่งการประชุม
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุม ทราบ	๑. แผนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ บ้านตาสุด ม ๑ ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สสจ. รพ / สสอ. ที่เกี่ยวข้อง
	๒. การขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร (Give Brith) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธาน KICK OFF คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ	สสจ. รพ ทุกแห่ง/
	๓. สถานชีวาภิบาล เป้าหมาย : มีศูนย์ชีวาภิบาลใน รพศ. รพท. รพท. ทุกแห่ง และมีสถานชีวาภิบาลในชุมชน เขตสุขภาพละ ๑ แห่ง ใน ๑๐๐ วันแรก มาตรการ / กิจกรรมหลัก ๑) พัฒนามาตรฐาน และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ๒) สร้างระบบชีวาภิบาลในทุก รพ. ๓) จัดตั้งสถานชีวาภิบาลในชุมชน ๔) ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุม ทั้ง ๓ กองทุน	
	๔. การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษมีการเสนอขอจัดตั้ง และได้รับอนุมัติกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มอีก ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง วังหิน ยางชุมน้อย ศีลาลาด และบึงบูรพ์	
	๕. สดง. ตรวจสอบการซื้อวัสดุการตรวจสอบสารเสพติด ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง : กระบวนการก่อนการจัดซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขงบประมาณที่ได้รับ และบรรจุรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) การตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะ : ให้แต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการ / กำหนดคุณลักษณะรายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง / แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ / จัดทำรายการขอซื้อ ขอจ้างตามข้อกำหนด ๓) กรณีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบและต้องกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้ชัดเจน เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจะต้องดำเนินการประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานในวันนั้นๆ และหากไม่สามารถประกาศได้ให้รายงานผู้บริหารทราบ และแจ้งการประกาศในช่องทางอื่นๆ	สสจ. รพ ทุกแห่ง/ สสอ. ทุกอำเภอ

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๖. เรื่องแจ้งจากการประชุม การดำเนินงานกรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เขตสุขภาพที่ ๑๐</p> <p>๑) แผนขับเคลื่อน ๗ ประเด็น เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มี ๗ ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) พัฒนาการเด็ก พัฒนาการสมวัย EF EQ ดี และ IQ > ๑๐๓ (๒) ผู้สูงอายุ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพบริการ (CMI) รพ. (๔) ธนาคารกลาง เขตสุขภาพที่ ๑๐ (๕) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) NCD By ๓ หมอ (๖) OVCCA การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (๗) การดำเนินงานวัณโรค (TB) R๑๐ End TB <p>๒) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑)โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ/ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ (๒)รพ.กทม. ๕๐ เขต ๕๐ รพ.และปริมณฑล (๓)สุขภาพจิต/ยาเสพติด (๔)มะเร็งครบวงจร (๕)สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร (๖)สถานชิวาภิบาล (๗)บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ (๘)ส่งเสริมการมีบุตร (๙)เศรษฐกิจสุขภาพ (๑๐) นักท่องเที่ยวปลอดภัย 	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๗. การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามนโยบาย Quick Win ๑๐๐ วัน ๑ ล้านโดส</p> <p>ประเทศไทย มีสถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยประมาณ ๔,๕๐๐ ราย ต่อปี และพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ ๘,๐๐๐ คน ต่อปี</p> <p>วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก และเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยอายุ ๑๑ – ๒๐ ปี</p> <p>ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗ (Quick Win)</p> <p>วัคซีนที่ให้บริการ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ๒ สายพันธุ์ และ ๔ สายพันธุ์</p> <p>ขอความร่วมมือการฉีดวัคซีน HPV</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการเตรียมสถานที่จุดบริการฉีดวัคซีน HPV ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School based vaccination) ๒) ประสานกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ตามยอดที่ได้รับจัดสรร ๓) ให้สาธารณสุขอำเภอติดตามผลการดำเนินงาน ๔) รวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่บริการพร้อมรายงานทางระบบ MOPH IC กรอกรายงานทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น <p>กองตรวจราชการกำหนดให้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ การฉีดวัคซีน HPV ทั้งประเทศ ต้องได้ ๑ ล้าน dose ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษต้องมียอดฉีดได้ ๓๐,๕๘๘ dose ๒) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ การฉีดวัคซีน HPV ทั้งประเทศ ต้องได้ ๑.๒ ล้าน dose ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษต้องมียอดฉีดได้ ๓๘,๔๔๗ dose ๓) การลงข้อมูลผลงานฉีดวัคซีน HPV ส่งออกผลงานเข้าระบบ Mophclaim ได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ๒ ให้ครอบคลุมทุกคน - จัดบริการเชิงรุกให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ๒ ในโรงเรียน ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองลงนามอนุญาตให้รับวัคซีนก่อนการรับบริการทุกคน - ให้ติดตามเด็กที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เข้ารับบริการให้ครอบคลุม - ทานผู้บริหารช่วยติดตามงานไอที ในเรื่องการอัปเดตข้อมูลย้อนหลัง และการส่งข้อมูลใหม่เข้าระบบโดยเร็วให้เป็นปัจจุบัน - ทานผู้บริหารช่วยติดตามแผนการให้บริการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 	<p>สสจ. รพ. ทุกแห่ง/ สสอ.ทุก อำเภอ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๘. การดำเนินงาน Quick Win ๑๐๐ วัน</p> <p>คัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ๔,๐๐๐ ราย จังหวัดศรีสะเกษได้รับ จำนวนเป้าหมายของการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ ราย</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่ม ๑ ต.ค ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ (Quick Win ๑๐๐ วัน)</p> <p>วิธีการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดทำแนวทางการดำเนินงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน และจำนวนเป้าหมายที่จะคัดกรอง ๓) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๔) ดำเนินกิจกรรม Quick Win ๑๐๐ วัน ๕) สรุปผลการดำเนินงาน <p>สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ทั้ง ๒๒ อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับไม่น้อยกว่า อำเภอละ ๒๕๐ ราย</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายผู้บริหารทุกท่านวางแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินให้บรรลุเป้าหมายคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วัน ตามกำหนด และรายงานผลไปยังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p>	<p>สสจ. รพ. ทุกแห่ง/ สสอ.ทุก อำเภอ</p>
	<p>๙. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๕N๑</p> <p>ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศกัมพูชา ได้รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๕N๑ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย ผู้ป่วยรายที่ ๑ เพศหญิงอายุ ๒๑ ปี อยู่ที่บ้านตระเปียง รุสซี ตำบลดำเนินนักรโสกรรม อำเภอตงตง จังหวัดกัมปอต เริ่มมีอาการป่วย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และพบผู้ป่วยวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต กรุงพนมเปญ โดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ หายใจลำบาก ไอ และผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒ เพศหญิง อายุ ๔ ปี อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายแรก มีประวัติเสี่ยงคือสัมผัสโดยการอุ้มไก่ที่ตายไม่ทราบสาเหตุ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ คือ ไข้ ไอ และมีผื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศกัมพูชา รายงานยอดสะสมผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๕N๑ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ราย เสียชีวิต จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และมีประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาประมาณ ร้อยละ ๖๐-๗๐ มีวัตถุประสงค์มารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และอุบลราชธานี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๕N๑ ที่เกิดการระบาดในราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ามาในราชอาณาจักรไทย</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือ</p> <p>๑) มาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ โดยให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนช่องสง่า อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๕N๑ อย่างเข้มข้น หากพบผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย ให้แยกกักโรคที่ห้องกักโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และประสานให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) อำเภอกุสิงห์ พิจารณาเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อตามแนวทางที่กำหนด และรายงานข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้นให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๒) มาตรการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชา ประเภทเนื้อสัตว์ หรือเนื้อไก่ (โดยปกติไม่มีสินค้านำเข้า) แต่ให้เป็นการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการลักลอบนำสินค้าเนื้อสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และด่านกักกันสัตว์ ด่านพรมแดนช่องสง่า อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๓) มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการคัดกรองประวัติสัมผัสสัตว์ปีกในผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ</p> <p>๔) ประสานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาปศุสัตว์ และผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุการณืผิดปกติ กรณีสัตว์ปีกตายผิดปกติ รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้และคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน กรณีสัตว์ปีกป่วยตายในชุมชน ให้ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคจากสัตว์ สู่คนให้ได้อย่างทันท่วงที</p> <p>๕) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำเพื่อป้องกันการติดโรคจากสัตว์สู่คน เพื่อส่งให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในหลากหลายช่องทางต่อไป</p>	
	<p>๑๐. มุลินธิชาเทียมจัดบริการทำขาเทียม</p> <p>มุลินธิชาเทียมจัดบริการทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนเป้าหมาย ๑๕๐ ราย มีบริการขาเทียมเพื่อการเดินทั่วไป และขาเทียมเพื่อการเกษตร โดยต้องเป็นผู้พิการที่สามารถยืนได้ ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทุกแห่ง</p>	
<p>เรื่องเสนอจาก ด้านควบคุม โรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ช่องสง่า (นายอัทธ์สุภัค ฉกรรจ์ศิลป์)</p>	<p>๑. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก (H๕N๑)</p> <p>๑) วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H๕N๑ ผลบวกในผู้หญิงอายุ ๒๑ ปี อำเภอดงตุง จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มมีอาการป่วย เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๖ พบผู้ป่วยวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ (๔ วัน) ขณะนี้กำลังรักษาตัวที่ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-ไซเวียต กรุงพนมเปญ โดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ หายใจลำบาก และไอ</p> <p>๒) กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แจ้งว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดนก รายที่ ๒ เป็นเด็กหญิงอายุ ๔ ขวบ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดนก H๕N๑ จากสถาบันแห่งชาติสาธารณสุขและสถาบันปาสเตอร์ ดุ กัมพูชา พบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตระเปียง รุสซี ตำบลดำเนินนักรโสกรม อำเภอดงตุง จังหวัดกัมปอต โดยเธออยู่บ้านข้างๆ</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ใกล้เคียงกับผู้ป่วยรายแรก (เคสหญิงวัย ๒๑ ปี แผลงขาวเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งถูกพบจากการตรวจค้นอย่างเข้มข้นในหมู่บ้าน จากการสอบสวน เธออุ้มไก่ที่ตายแล้วและเริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ และมีผื่น โดยเด็กได้รับการรักษาด้วยยาพาราเซตามอล และถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันผู้ป่วยอยู่ในการดูแลผู้ป่วยหนักโดยทีมแพทย์</p> <p>พบ ๒ รายที่จังหวัดกำแพงเพชร (๖ รายปีนี้) เพิ่มเติมจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (หญิงอายุ ๒๑ ปี และเด็กหญิงอายุ ๔ ขวบซึ่งมีบ้านติดกัน) มีความสัมพันธ์กับไก่ป่วยตายระแวกหมู่บ้าน Dang Tong ตอนนี้งานการฆ่าไก่แกว่นั้นเกือบ ๑๐๐ ตัว ห่างจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง่า จ.ศรีสะเกษ ประมาณ ๕๕๓ กม.(๙ ชม) ไก่ชายแดนไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้าน หาดเล็ก จ.ตราด (๓๒๓ กม. - ๕ ชม)</p> <p>๓) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ NHK ระบุว่า ญี่ปุ่น ตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดนกชนิด H๕ ชนิดก่อโรคสูงรายแรกในฤดูกาลนี้ที่ฟาร์มสัตว์ปีกทางตอนใต้ของประเทศ โดยรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดซากะจะกำจัดไก่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัวในฟาร์มขณะที่ ฟุมิโอะ คิชิตะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดนกซึ่งรายงานตรวจพบไวรัสดังกล่าว จากการทดสอบทางพันธุกรรม หลังจากพบสัตว์ปีกบางตัวตายในฟาร์มเมื่อวันศุกร์ทั้งนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ต้องมีการฆ่าทำลายสัตว์ปีกหลายร้อยล้านตัว <i>โดยในญี่ปุ่นนั้น เมื่อฤดูกาลที่แล้ว สัตว์ปีกถูกฆ่าทำลายสูงเป็นประวัติการณ์ถึง ๑๗.๗ ล้านตัว ส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด</i></p> <p>๔) ตั้งแต่ มี.ค.๖๖ เฝ้าระวัง H๕N๑ (ไข้หวัดนก) ในกลุ่ม ผดท. จากพื้นที่จังหวัดไพรเวง และจังหวัดสวายเรียง เมื่อได้รับรายงานการพบเชื้อ H๕N๑ จากพื้นที่อื่นจึงต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง ผดท. ที่มาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มอีก ๑ จังหวัด รวมพื้นที่เสี่ยง ๓ จังหวัด ซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวเฉลี่ยวันละ ๑๐ คนหรือคิดเป็น ร้อยละ ๕ มาตรการเฝ้าระวังที่ด่านพรมแดนถาวรช่องสะง่า ได้แก่ การคัดกรองผู้เดินทางด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เดินทางโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกตรวจวัด (Non-contact infrared thermometer) ก่อนออกเอกสาร ต.๘ ก่อนที่ ตม.จังหวัดศรีสะเกษจะพิจารณาเอกสารหนังสือเดินทางเพื่ออนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรไทยต่อไป พร้อมทั้งสังเกตอาการโดยทั่วไป ของผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์มารับบริการทางการแพทย์ในราชอาณาจักรไทย เกณฑ์วัดอุณหภูมิได้สูงกว่า ๓๗.๓ องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ รวมทั้งมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยกระบวนการ Quarantine ในห้วงระยะเวลา (๑-๓๐ พ.ย.๒๕๖๖) ที่มีสถานการณ์ระบาดในกัมพูชายังไม่พบกลุ่มอาการที่เข้ากันได้ จากกลุ่มผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง่าแต่อย่างใด</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
<p>เรื่องเสนอจาก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กันทรลักษณ์</p>	<p>๑. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเครือข่าย ขอปรับเปลี่ยนสถานะ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป</p>	
<p>เรื่องเสนอจากรอง นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ จงเจริญ</p>	<p>๑. เร้งรัดให้หน่วยบริการส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล เข้าระบบหมอฟร้อม PHR กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ ๑๐ ประเด็นดิจิทัลสุขภาพ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เป้าหมายการดำเนินงาน ในระยะ ๑๐๐ วัน ในการเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนสามารถรักษาข้ามโรงพยาบาลโดยไม่ต้องมี ใบส่งตัวโดยเขตสุขภาพที่ ๑๐ มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ Platform หมอฟร้อม PHR เป็น เครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลและเรียกดูประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เร้งรัดส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ขึ้นระบบ หมอฟร้อม PHR ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย และสามารถ ขับเคลื่อนนโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบผลการส่ง ข้อมูลเข้าระบบที่ https://phr1.moph.go.th/ โดยใช้ Username Password MOPH-IC อุปสรรคในการส่งข้อมูล ในระบบ API ส่วนกลางจะไม่ให้ส่งข้อมูลจำนวนมาก โดยตัดการ ส่งข้อมูล การส่งใหม่ จนท.ต้องกด start ใหม่ ส่วนการส่งแบบ manual สามารถส่งได้ไม่เกินครั้ง ละ ๕๐ MB และสามารถส่งได้สะดวกในเวลากลางวัน ข้อเสนอแนะ ขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ และเเร้งรัดส่งข้อมูลบริการรักษาผู้ป่วย (PHR) ให้ครบถ้วน ตามแนวทางที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งในกลุ่ม LINE ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ HIS ดังนี้ ๑) ให้มีการตรวจสอบระบบ API ว่าทำงานตามปกติ ทุกวัน หรือก่อนส่งข้อมูล ๒) ดำเนินการส่งข้อมูลทุกวัน โดยการส่งข้อมูลที่ประสบผลสำเร็จ รวดเร็ว ควรเป็นเวลา ๒๐.๐๐ น. ขึ้นไป ๓) กรณีสถานะการส่งไม่ขึ้น OK ให้ตรวจสอบ เปลี่ยนรหัสผ่านใน MOPH-IC Account center เนื่องจากระบบต้องให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓๐ วัน</p>	<p>.สสจ. สสอ.ทุก อำเภอ</p>
	<p>๒. การดำเนินงานโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาลโดยประกาศให้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการพัฒนาการบริการ บริหาร ตามหลักเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart hospital) ปี ๒๕๖๗ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ ด้านการ บริการ ด้านความปลอดภัย กำหนดเป้าให้ร้อยละ ๕๐ ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลต้นแบบ เป้าหมาย โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ - มิถุนายน ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓๐ ของโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ - สิงหาคม ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕๐ ของโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>## โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนน ๙๐๐ คะแนน ขึ้นไป เขตจะเข้าประเมินรับรอง หากได้รับการรับรองจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องผ่านการรับรองภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ #####</p> <p>โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางประเมินตามตัวชี้วัดในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๑๑/ว.๗๕๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Web Ex meeting</p> <p>๒.๒) ขอให้ทุกโรงพยาบาลพัฒนาระบบและประเมินตนเอง ผ่านระบบที่ชี้แจงตามหนังสือเชิญประชุม แล้วสรุปผลนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	
<p>เรื่องเสนอจากรอง นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ (นางบุญน้อม ไกรยา)</p>	<p>๑. เทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า - วันรวมน้ำใจธาราอากาศจังหวัดศรีสะเกษ และแกล่งข้าว วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เวลา ๑๑.๓๐ น. - การแสดง To Be Number One วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป - การประกวดร้องเพลงประกอบทางเครื่องหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - การเดินแบบผ้าไทย วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกวดร้องเพลงประกอบทางเครื่อง : มอบหมาย นายธัชชนนท์ คำไสย สสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ พร้อมหาทุนสนับสนุน - การเดินแบบผ้าไทย : มอบหมายนางบุญน้อม ไกรยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนการเดินแบบ 	
<p>เรื่องเสนอจากรอง นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ (นายปรีชา ปิยพันธ์)</p>	<p>๑. แผนการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนงบประมาณ ๒) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑ ๓) ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหลังคา Metal Sheet อาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต ๓ ชั้น) ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ๔) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพัสดุ (บริเวณประปา) ๕) โครงการจัดหาแอร์ สำหรับห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ๖) ปรับปรุงกันห้องที่ทำงานผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ๗) โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศห้องทำงานผู้บริหาร ๘) ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ๙) ป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (๒ภาษา) ๑๐) ซ่อมแซมปรับปรุงขยายห้องทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบภายใน ๑๑) ซ่อมแซมปรับปรุงขยายห้องกฎหมาย ๑๒) ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีรั้วรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑๓) ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๑๔) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ ด้านห้องประชุม ๒๐๒</p> <p>๑๕) ปรับปรุงที่พักรถผู้มาติดต่อราชการ (บริเวณพิตเนสเดิม) โครงการ “ลานกิจกรรม สสจ. สร้างสุข” ไว้ทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ ที่พักรถผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>๑๖) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๓</p> <p>๑๗) ซ่อมแซมปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (ด้าน อสจ.) พร้อมประตู</p> <p>๑๘) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ ด้านห้องประชุมนายแพทย์ บัณฑิต จึงสมาน</p> <p>๑๙) ซ่อมแซมปรับปรุงขยายห้องสารบรรณ/ธุรการ</p> <p>๒๐) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p>	
<p>เรื่องเสนอจากรอง นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ (นายไพฑูรย์ แก้วภมร)</p>	<p>๑. การขออนุญาตจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้า จังหวัดศรีสะเกษ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๗ ราย และยกเลิกใบอนุญาตจำนวน ๗ ราย คงเหลือจำนวน ๖๐ ราย</p> <p>- ขอความร่วมมือผู้บริหารให้ตรวจสอบกำกับการค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาในพื้นที่</p> <p>๒. การจัดสรรเงินกองทุนแพทย์แผนไทย ตามผลงานบริการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๖๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าบริการแพทย์แผนไทย) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ยอด สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและข้อมูลการให้บริการจาก seamless เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานบริการภายใน CUP</p> <p>- ขอความร่วมมือผู้บริหารกำกับติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ</p>	
<p>เรื่องเสนอจาก รองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ (นายวิไลฐศักดิ์ พิริยานนท์)</p>	<p>๑. ผลการประกวด อสม.ดีเด่น</p> <p>ผลการประกวดระดับจังหวัดดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>สาขาที่ ๑ สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>นางอัจฉรา ตรีชัย อำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๒ สาขา สุขภาพจิตชุมชน</p> <p>นางอ้อย คุณสิงห์ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๓ สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน</p> <p>นางสมจิตร นามพร อำเภอนามน จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๔ สาขา การบริการสุขภาพในศูนย์ ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ</p> <p>นางสุศรี บุตรหนองหว้า อำเภอบึงลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๕ สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ</p> <p>นางสาวมนัส จันทร์เป็รียง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๖ สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ</p> <p>นางอังคณา มณีวงษ์ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>สาขาที่ ๗ สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน</p> <p>นางบุญยงค์ นามพร อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดศรีสะเกษ</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สาขาที่ ๘ สาขา การส่งเสริมสุขภาพ นางสาวสุนทรีญา ทองดี อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ สาขาที่ ๙ สาขา การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม นายทรงศักดิ์ โคษา อำเภอราชีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สาขาที่ ๑๐ สาขา นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางสาวพิทยา แซ่จิ้ง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สาขาที่ ๑๑ สาขา ทันตสุขภาพ นางสุภาพร ทองคำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สาขาที่ ๑๒ สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางกัญญา ม่วงสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>(ร่าง) กำหนดการประกวด ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ และ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference</p> <p>แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น ปี ๒๕๖๗</p> <p>(ร่าง) กำหนดการออกเสริมพลัง อสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชีไศล ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท</p> <p>แนวทางการเตรียมรับการเยี่ยมเสริมพลังสำหรับพี่เลี้ยงระดับอำเภอ/รพ.สต./อสม.ดีเด่น</p> <p>๑) รูปเล่มผลงาน (ไฟล์ และ ปรี้น จำนวน ๓ ชุด ยังไม่เข้าเล่ม) ๒) สไลด์นำเสนอ ๓) อสม. ดีเด่น นำเสนอเสมือนจริง ๑๕ นาที ๔) พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ (รูปเล่มผลงาน สไลด์นำเสนอ) ๕) นัดหมายในการส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อติดตามในครั้งต่อไป</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการนำเสนอในการประกวด 	
เรื่องเสนอจาก กลุ่มงาน บริหารทั่วไป	<p>๑. งบประมาณพื้นฐานจัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้จัดสรรงบดำเนินงานพื้นฐานให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๒./ว.๗๕๒๐ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ - ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่๑) 	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และควบคุม กำกับ ติดตามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการประเมินตนเองจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ และเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๑ ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	
	<p>๓. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ MOIT ๑๕ และข้อ MOIT ๑๖</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในองค์กร และขอให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในหน่วยงานของท่าน แบบฟอร์มที่ ๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>	
	<p>๔. กำกับการดำเนินการติดตามการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)</p> <p>พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>	
	<p>๕. เร่งรัดการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อ้างอิงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๗๒๕๔ และ ศก ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๗๒๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องแจ้งเร่งรัดการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยส่งมายังงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว ส่งมายัง สสจ.ศก. ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข</p>	<p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑) การเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน (รพ.คปสอ.สสอ.) โดย นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - อนุมัติแล้ว ๔ แห่ง รพ.กันทรารมย์ รพ.น้ำเกลี้ยง รพ.โนนคูณ รพ.ไพรบึง - ส่งแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ แห่ง รพ.ราชีไศล รพ.ปรารังค์กู รพ.เมืองจันทร์ ๒) การเสนออนุมัติโครงการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงาน (รพ. คปสอ. สสอ. รพ.สต.) โดย นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. สรุป ประเด็นหารือผู้บริหาร และมติที่ประชุม ภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑) การตรวจราชการ - รอบที่ ๑ / ๒๕๖๗ : คปสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ - รอบที่ ๒ / ๒๕๖๗ : คปสอ.เมืองจันทร์ ๒) การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โซนที่ ๑ : อำเภอเมือง โซนที่ ๒ : อำเภอโนนคูณ โซนที่ ๓ : อำเภอศรีรัตนะ โซนที่ ๔ : อำเภอภูสิงห์ โซนที่ ๕ : อำเภอห้วยทับทัน โซนที่ ๖ : อำเภอราชไศล</p> <p>๓) การประเมิน/คัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ดีเด่น - สสอ.: สสอ.ขุนหาญ - รพ.สต./ สอน.: รพ.สต.บัวหุ้ง ต.บัวหุ้ง อ.ราชไศล</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคและ เภสัช สาธารณสุข	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับพิษกระท่อม</p> <p>ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำกระท่อม โดยมีได้ทำให้ถูกต้องตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	
	<p>๒. การต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์</p> <p>ใบอนุญาตขายยาในปี ๒๕๖๖ จะสิ้นอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยา เพื่อใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยยื่นเอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ (SKYNET)</p>	
	<p>๓. การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุเสพติด</p> <p>ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์เรื่องอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ แห่งประมวลกฎหมาย ยาเสพติด จึงยังไม่มี การต่ออายุใบอนุญาตยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในปี</p>	
	<p>๔. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)</p> <p>สืบเนื่องจาก ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ การรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)</p> <p>โดยผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) จำนวนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนรวม ๖๙๔ ราย โดยแบ่งเป็นช่องทาง Walk in จำนวน ๒๑๑ ราย และช่องทางออนไลน์ ๔๑๕ ราย และช่องทางโทรศัพท์ ๖๘ ราย</p> <p>๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จังหวัดศรีสะเกษ ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.๓๙ โดยร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มารับบริการช่องทาง Walk in ร้อยละ ๙๘ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มารับบริการช่องทางออนไลน์ ร้อยละ ๑๐๐ และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มารับบริการช่องทางโทรศัพท์ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓) การพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ SKYNET รวม ๑๔๓ รายการ โดยแบ่งเป็น อาหาร ตามรายละเอียด สบ.๕ จำนวน ๒๕ รายการ อาหารตามรายละเอียด สบ.๗ ๕๐ รายการ และเครื่องสำอาง จำนวน ๖๘ รายการ</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ดีเด่น ได้แก่ นางสาวนันทิยา คมศรี</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕. การขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>การยื่นพิจารณาประกอบการ ขออนุญาตโฆษณา สถานพยาบาล ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แก่ผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ</p>  <p>https://shorturl.asia/YjoiM</p>	
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย</p>	<p>๑. ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge หัวข้อ Garbage (การจัดการ มูลฝอยทุกประเภท) เกณฑ์การประเมินข้อที่ ๔ คือ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยโรงพยาบาลจะต้องได้รับการ ประเมินมาตรฐานดังกล่าวใน ๗ หัวข้อ</p> <p>โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ครบ ๒๒ แห่ง</p> <p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่บันทึกข้อมูลใน โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน ๙ อำเภอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อำเภอกันทรารมย์ ๒. อำเภอขุนหาญ ๓. อำเภอโนนคูณ ๔. อำเภอปึงบูรพ์ ๕. อำเภอภูสิงห์ ๖. อำเภอเบญจลักษ์ ๗. อำเภอวังหิน ๘. อำเภอศรีรัตนะ ๙. อำเภออุทุมพรพิสัย <p>ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>แหล่งที่มาของข้อมูล : โปรแกรมกำกับการติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ e-manifest กรมอนามัย</p>	
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงาน ประกัน สุขภาพ</p>	<p>๑. สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล</p> <p>สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล ณ เดือน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>มีโรงพยาบาลที่มี Risk Score ระดับ ๑ จำนวน ๕ แห่ง และมี Risk Score ระดับ ๐ จำนวน ๑๗ แห่ง TPS ระดับ F จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลกันทรารมย์ และโรงพยาบาล ปึงบูรพ์</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด</p>	<p>๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๑) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้เรื่องสโตรค ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานที่จัดงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๒ แห่ง - สถานที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสโตรค จำนวน ๒๗๐ แห่ง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม Limesurvey จำนวน ๓๐,๖๑๑ คน อยู่ในอันดับที่ ๕ ของประเทศ <p>๒) กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้สมัครกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น จำนวน ๓,๑๘๓ คน - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น จำนวน ๑,๒๐๐ คน <p>๓) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี ผ่านแอปพลิเคชัน CCC จังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มเมืองกีฬา ๑๖ จังหวัด) มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๖,๗๘๒ คน และจำนวนแคลอรีสะสม ตามเกณฑ์ ๑๐,๒๖๐,๘๕๗ แคลอรี</p> <p>๔) กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการจัดกิจกรรมประกวดการผลิตชิ้นงานของ NEW GEN จังหวัดศรีสะเกษ อันดับ ๑ - ๑๐ ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท <p>๕) โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ</p> <p>จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี ผ่านแอปพลิเคชัน “CCC” ประเภทรางวัลเมืองกีฬา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด อันดับที่ ๑ - โล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ประเภทรางวัล อันดับที่ ๓ - โล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ประเภทรางวัล อันดับที่ ๓ 	
	<p>๒. TO BE NUMBER ONE</p> <p>๑) ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ</p> <p>จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งหมด ๙ ชมรม ผ่านเกณฑ์การประกวด จำนวน ๘ ชมรม (ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ ชมรม) ได้แก่</p> <p>(๑) จังหวัดศรีสะเกษ : จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานระดับทอง ปี ๒</p> <p>(๒) อำเภอเมืองศรีสะเกษ : อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น</p> <p>(๓) โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา รักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ ๒</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๔)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา รักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ ๑</p> <p>(๕)ชุมชนบ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน ต้นแบบระดับเงิน</p> <p>(๖)ชุมชนบ้านบึงหมอก ตำบลราษีไศล : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน ระดับดีเด่น</p> <p>(๗)สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน</p> <p>(๘)สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ : ชมรม TO BE NUMBER ONE</p> <p>(๙)รักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ ๑</p> <p>๒) แจ้งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>จังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันระดับภาคในวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ เดอะมอลล์ จ. นครราชสีมา จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ ทีม รวมทั้งหมด ๙ ทีม ผลการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ ทีม ทั้งหมด ๓ ทีม ได้แก่</p> <p>รุ่น Junior (ไม่เกิน ๙ ปี บริบูรณ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีม LUCKY MONKEY โรงเรียนบ้านตุม (นพค.๑๕ ทรบ.กลางอุบลรัตน์) <p>รุ่น Pre-Teenage (๙ - ๑๔ ปี บริบูรณ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีม BIG G โรงเรียนอนุบาลไพรบึง <p>รุ่น Teenage (๑๕- ๒๒ ปี บริบูรณ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีม NEXT HAPPEN โรงเรียนสตรีสิริเกศ <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ผู้บริหารทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและร่วมชม เชียร์ และให้การสนับสนุน ตามความเหมาะสม</p>	
	<p>๓. การเตรียมการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็น การคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ - การจัดอบรมทักษะการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (ems rally) และประชุมวิชาการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Rally ในวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสโมสร พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - ทีมผู้บริหาร สสจ. และคณะ ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ER โรงพยาบาลทุกแห่ง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ <p>กำหนดออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.ทุกแห่ง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</p> <p>ทีม ๑ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลราษีไศล โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โรงพยาบาลศีลาลาด โดย</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) นายแพทย์พิเชษฐ จงเจริญ (หัวหน้าทีม)</p> <p>๓) กลุ่มงานประกันสุขภาพ</p> <p>๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๕) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๖) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๒ ตรวจสอบ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง โรงพยาบาลโนนคูณ โดย</p> <p>๑) นายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์ (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๔) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๕) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๓ ตรวจสอบ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง โรงพยาบาลโนนคูณ โดย</p> <p>๑) นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข</p> <p>๓) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ</p> <p>๔) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๕) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๔ ตรวจสอบ โรงพยาบาลห้วยทับทัน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลเมืองจันทร์ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โดย</p> <p>๑) นางบุญน้อม ไกรยา (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข</p> <p>๓) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๔) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๕) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๕ ตรวจสอบ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ โดย</p> <p>๑) เกสัชกรไพฑูรย์ แก้วอมร (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข</p> <p>๓) กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก</p> <p>๔) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๕) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๖ ตรวจสอบ โรงพยาบาลซุซันธิ์ โรงพยาบาลไพรบึง โรงพยาบาลปรังค์กู่ โรงพยาบาลภูสิงห์ โดย</p> <p>๑) นายปรีชา ปิยะพันธ์ (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๓) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๔) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) พนักงานขับรถ</p> <p>ทีม ๗ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดย</p> <p>๑) นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ (หัวหน้าทีม)</p> <p>๒) กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>๓) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด</p> <p>๔) พนักงานขับรถ</p>	
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงาน ควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)</p> <p>สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๗.๙๔ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต ๑ ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๐.๐๗ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ ๐.๐๕ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๑,๑๓๑ ราย เพศหญิง ๑,๐๒๒ ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ ๑.๑๑ : ๑</p> <p>อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คืออำเภอพยุห์ อัตราป่วยเท่ากับ ๓๑๖.๙๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ, อำเภอขุขันธ์, อำเภอวังหิน, อำเภอกันทรลักษ์, อำเภอปรางค์กู่, อำเภอโนนคูณ, อำเภอไพรบึง, อำเภอศรีรัตนะ, อำเภอราชีไศล, อำเภอเบญจลักษ์, อำเภอเมือง, อำเภอภูสิงห์, อำเภอน้ำเกลี้ยง, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอขามน้อย, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอศีลาลาด, อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอเมืองจันทร์ อัตราป่วยเท่ากับ ๒๙๖.๙๗, ๒๒๖.๙๓, ๒๑๓.๗๕, ๒๐๗.๐๔, ๑๕๗.๓๔, ๑๕๒.๑๒, ๑๕๐.๒๓, ๑๔๓.๑๕, ๑๓๓.๑๖, ๙๗.๒๙, ๙๕.๘, ๘๕.๗๙, ๘๑.๐๗, ๖๙.๔๘, ๖๖.๘๕, ๖๖.๓๕, ๔๖.๘, ๔๒.๒๖, ๔๐.๕๒, ๓๘.๒๖ และ ๑๑.๒๔ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ</p>	
	<p>๒. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)</p> <p>สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิส จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๘.๘๒ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต ๑ ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๐.๐๗ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ ๐.๑๘ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๔๔๘ ราย เพศหญิง ๑๑๗ ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ ๓.๘๓ : ๑</p> <p>อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไพรบึง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๕๖.๕๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอขุขันธ์, อำเภอปรางค์กู่, อำเภอวังหิน, อำเภอขุนหาญ, อำเภอภูสิงห์, อำเภอขามน้อย, อำเภอศรีรัตนะ, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอเบญจลักษ์, อำเภอน้ำเกลี้ยง, อำเภอบึงบูรพ์, อำเภอพยุห์, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอศีลาลาด, อำเภอราชีไศล, อำเภอเมือง, อำเภอโนนคูณ และอำเภอกันทรลักษ์ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒๘.๕๓, ๖๓.๕๔, ๔๗.๕, ๔๔.๙๗, ๔๓.๘๑, ๔๑.๗๘, ๓๕.๗๙, ๓๓.๑๗, ๒๘.๑๙, ๒๕.๐๒, ๒๐.๒๗, ๑๙.๑๓, ๑๗.๑๓, ๑๖.๒๔, ๑๕.๒, ๑๕.๐๗, ๙.๔๓, ๗.๖๑ และ ๕.๔๖ ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
<p>เรื่องแจ้งจาก การตรวจสอบ และจัดเก็บ ข้อมูล ทรัพยากร สุขภาพผ่าน ระบบ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์</p>	<p>๑. การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต (GIS Health) เพื่อสะท้อนการกระจายของสถานบริการและทรัพยากรสุขภาพ โดยจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ ข้อมูลด้านบริการของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑) หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - รพ.สต. บันทึกเฉพาะข้อมูลการบริการ - โรงพยาบาล บันทึกเฉพาะข้อมูลการบริการ และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>๒) หน่วยบริการสุขภาพนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรอกข้อมูลทุกรายการ ที่ URL: http://gishealth.moph.go.th/healthmap ## หากมีปัญหาเรื่อง username /password ขอให้ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๐๔๕๖๑๖๐๔๐ ต่อ ๓๐๘</p> <p>- ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	
<p>เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานการ สาธารณสุข มูลฐานและ ระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ</p>	<p>๑. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การนำเสนอผลงานเด่น คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผลงานเด่น นำเสนอที่ประชุมกรมการจังหวัด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ พชอ. น้ำเกลี้ยง ลำดับ พชอ.นำเสนอผลงานเด่น เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พชอ. โพธิ์ศรีสุวรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งวาระการประชุม ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ส่งวีดิทัศน์นำเสนอ ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที) 	
	<p>๒. กำหนดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ</p>	

(ลงชื่อ) นवलจันทร์ สายวงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนवलจันทร์ สายวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ภาคล จันทพรม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภาคล จันทพรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข